

Số: 40/TB-UBND

Phú Hồ, ngày 03 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Dương Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã
tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và toàn thể cán bộ
công chức trong cơ quan, ngày 03/08/2020**

Vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 03/08/2020, tại Hội trường UBND xã Phú Hồ, Tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã và toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan, để đánh giá một số tình hình thực hiện trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã trong những qua.

Đồng chí Dương Văn Tiến - PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có Ông Bùi Quang Trực BT Đảng ủy, CT.HĐND xã và có đầy đủ các Ông (bà) Trưởng ban, Phó ban, các thành viên nằm trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã, toàn thể cán bộ trưởng phó các ban, ngành cán bộ công chức trong cơ quan.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND xã đánh giá tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn xã Phú Hồ trong những ngày qua cơ bản ổn định thực hiện tốt, đảm bảo theo yêu cầu của tổ chức cơ quan Y tế. Hiện tại ở địa bàn xã có một số công dân, học sinh, sinh viên đi học và làm ăn ở Thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi trở về địa phương, đã chỉ đạo các thành viên trong Ban chỉ đạo, tuyên truyền theo dõi nắm tình hình các công dân, học sinh, sinh viên lên trạm y tế xã để khai báo y tế, UBND xã ra quyết định cách ly y tế tại nhà. Tuy nhiên trong công tác nắm tình hình vẫn còn bất cập, đồng thời qua một số ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp đồng chí Dương Văn Tiến - CT.UBND xã đã kết luận một số nội dung sau:

1/. Tăng cường công tác giám sát việc cách ly y tế các trường hợp F2 phải có Quyết định cách ly.

2/. Vận động các trường hợp đã cách ly không được đi la cà ngoài đường và không tụ tập những nơi đông người.

3/. Thành lập 2 tổ để đi thực hiện ký cam kết đối với các quán bán hàng ăn, uống trên địa bàn.

4/. Đề nghị trạm Y tế xã cho phun thuốc khử trùng tại nhà Ông Đinh Như Thông, quán cà phê của Ông Lê Quang Cường ở Khu vực 1 Thôn Đồng Di và Phun thuốc ở Trạm Y tế, cơ quan UBND xã.

5/. Đề nghị ban công an xã tập trung xử phạt các đối tượng không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang để vừa răng đe dặt nhỡ, vừa tuyên truyền.

6/. Đề nghị bộ phận Văn phòng cần chủ động và nhanh nhẹn hơn trong xử lý công việc, ra các Quyết định cần chủ động.

Lập danh sách các Thôn có người bị cách ly theo từng khu vực để gửi cho các thành viên trong Ban chỉ đạo biết tiện theo dõi.

7/. Đề nghị các trường Thôn vận động bà con nhân dân khẩn trương thu hoạch vụ hè thu.

8/. Đề nghị đài truyền thanh tăng cường thời lượng phát sóng, tiếp sóng thường xuyên đài truyền thanh của Huyện, Tỉnh để tuyên truyền.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp, đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã, các ban ngành, bộ phận liên quan, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- TV Đảng ủy, TT HĐND (b/c);
- Các thành viên BCD xã;
- Các ban ngành, bộ phận;
- Lưu.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Dương Văn Tiến